

SUEZ จับมือ NK รุกตลาดบำบัดน้ำอับเฉาเรือ มุ่ง มั่นปกป้องมหาสมุทร

โซล, เกาหลีใต้-14 ต.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

SUEZ ขยายการดำเนินงานในตลาดการบำบัดน้ำอับเฉา ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโต หลังมีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เมื่อวันที่ 8 กันยายน ทั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงระยะเวลา 5 ปี ร่วมกับ NK ซึ่งเป็นบริษัทระดับนานาชาติรายใหญ่ในตลาดบำบัดน้ำอับเฉา เพื่อจัดหาเครื่องผลิตโอโซนสำหรับระบบบำบัดน้ำอับเฉา

น้ำอับเฉาคือน้ำที่ใช้ในเรือเพื่อรักษาความสมดุล ความเสถียร และความสมบูรณ์เชิงโครงสร้าง น้ำอับเฉานี้จะถูกบรรทุกหรือปล่อยลงสู่ทะเลระหว่างการขนส่งสินค้าตามท่าเรือ และในทะเลหลวงหรือน่านน้ำสากล การบำบัดน้ำอับเฉานับเป็นความท้าทายทางนิเวศในระดับสากล เนื่องจากน้ำอับเฉาอาจมีสิ่งมีชีวิตหลายพันสายพันธุ์ปะปนอยู่ เช่น แบคทีเรีย จุลชีพ สาหร่าย และอื่นๆ จึงทำให้เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร

เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว IMO จึงได้จัดทำข้อตกลงการจัดการน้ำอับเฉา [1] ซึ่งได้มีการให้สัตยาบันเมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยกำหนดให้สมาชิก 52 ประเทศติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉาบนเรือเดินสมุทร เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของเชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตในน้ำที่เป็นอันตราย ซึ่งคาดว่าภายในปี 2563 จะมีเรือที่ติดตั้งระบบดังกล่าวมากกว่า 40,000 ลำ

SUEZ และ NK ซึ่งตั้งอยู่ในเกาหลีใต้ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระดับโลกระยะเวลา 5 ปี เพื่อรองรับตลาดที่มีโอกาสสดใสทั่วโลก ข้อตกลงฉบับนี้จะยกระดับความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยในการบำบัดน้ำอับเฉาด้วยเครื่องผลิตโอโซน ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายไปแล้ว 400 เครื่อง

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว SUEZ ได้ยืนยันการมีส่วนร่วมในการจัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมเพื่อควบคุมมลพิษในมหาสมุทร โดย SUEZ มีเทคโนโลยีโอโซนที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพกว้างขวางในด้านการบำบัดน้ำอับเฉา นอกจากนี้ เมื่อปี 2553 บริษัทยังได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตที่ทันสมัยในเมืองเทียนจิน ประเทศจีน ความร่วมมือของบริษัทกับทาง NK จะก่อให้เกิดการประสานกำลังกันในหลายด้าน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางเทคนิค โรงงาน และรูปแบบธุรกิจของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ SUEZ และ NK คาดว่าตลาดจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และจะเดินหน้าลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีของตนผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านการบำบัดน้ำอับเฉา

[1] การประชุมนานาชาติเพื่อการควบคุมและการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนของเรือ SUEZ

เราอยู่ในจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทรัพยากร ในยุคที่เราต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทั่วโลก การเติบโตของเมือง และการลดลงของทรัพยากร ส่งผลให้การรักษา ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออนาคตของเรา SUEZ (Paris: SEV, Brussels: SEVB) ได้จัดหาน้ำดื่มให้กับประชากร 92 ล้านคน และให้บริการด้านสุขาภิบาลกับประชากร 65 ล้านคน รวมทั้งเก็บรวบรวมของเสียจากประชากรเกือบ 34 ล้านคน เก็บขยะ 16 ล้านตันต่อปี และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่น 5,855 กิกะวัตต์ชั่วโมง ปัจจุบัน SUEZ มีบทบาทสำคัญในด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน บริษัทดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้ง 5 ทวีปทั่วโลก มีพนักงานทั้งสิ้น 82,530 คน และมีรายได้รวม 1.51 หมื่นล้านยูโรในปี 2558

SUEZ ในเอเชีย

SUEZ ดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 60 ปี และดำเนินธุรกิจในจีนมานานกว่า 40 ปี ทั้งในด้านการจัดการน้ำดื่มและน้ำเสีย SUEZ มีพนักงาน 9,500 คนในเอเชีย และมีบริษัทที่ร่วมทุนกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นกว่า 50 แห่ง บริษัทให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมและหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน SUEZ สร้างโรงงานน้ำดื่มและโรงบำบัดน้ำเสียกว่า 420 แห่งในเอเชีย และจัดหาเครื่องดื่มให้ประชากรมากกว่า 20 ล้านคน นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้บริหารโครงการน้ำภายใต้ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนโครงการแรกของจีนในมาเก๊า ทั้งยังเป็นผู้นำด้านการจัดการของเสียในฮ่องกง ตลอดจนส่งมอบความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่นิคมอุตสาหกรรม 11 แห่ง ทั้งนี้ ในปี 2558 SUEZ มีรายได้จากการทำธุรกิจในเอเชียมากกว่า 1 พันล้านยูโร

NK Company Limited

NK Company Limited เป็นผู้ผลิตกระบอกสูบแรงดันสูงรายใหญ่ที่สุดของเกาหลี และเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การเก็บก๊าซธรรมชาติอัดและก๊าซอุตสาหกรรม ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำอับเฉาเรือ และอีกมากมาย NK Company Limited ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า Nam Yang Industry Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันมีโรงงานผลิตหลายแห่ง ทั้งในเกาหลีใต้และในต่างประเทศ

สื่อมวลชนติดต่อ:

SUEZ Paris

Catherine des Arcis

โทร: +33 1 58 81 54 23

อีเมล: catherine.desarcis@suez.com

SUEZ Asia

Joey CHIO

โทร: +853 6681 4700

อีเมล: joeychio@sinofrench.com